

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.97 ทรงตัวจากวานนี้ เกาะติดผลประชุม BoE-ตัวเลขศก.สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 พ.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.97 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.96 บาท/ดอลลาร์

เงินบาททรงตัวจากทำยตลาด เนื่องจากเมื่อคืนยังไม่มีปัจจัย ส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะแกว่งข้างรอปัจจัยใหม่ ด้านสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.85 - 37.10 บาท/ดอลลาร์สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย และสหรัฐฯ แถลงจำนวนผู้รับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 155.47 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.31 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0747 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0749 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 36.976 บาท/ดอลลาร์

- "เฟทโก" เตรียมเข้าหารือ "รมว.คลัง" เร็วสุด หวังเดินหน้าพื้น "แอลทีเอฟ" เสนอเคาะเงื่อนไขกองทุนทั้งช่วงเวลาถือครอง-วงเงินเพิ่ม เล็งปรับกองทุน "SSF-TESS" พร้อมชู 3 ประเด็นท้าทาย กระตุ้นตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคัก หั่นเป้าดัชนีปีนี้เหลือ 1,535 จุด หลังดอกเบี้ยลงช้ากว่าคาด

-สมาคมเศรษฐศาสตร์สำรายชื่อออกแถลงการณ์หย่าศึกรพท.-ฝ่ายการเมือง ย้ำธนาคารกลางต้องเป็นอิสระ วอนร่วมมือกันทำหน้าที่ของตัวเองแก้ปัญหาประเทศ

-ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์คในวันพุธ (8 พ.ค.) โดยดอลลาร์ปรับตัวตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ตืดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบวันพุธ (8 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยประธานเฟดสาขา มินเนอาโพลิส คาดว่าในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมิ.ย. เขาจะระบุในคาคการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ว่า เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ครั้งในปีนี้ หรืออาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลย โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อที่ได้รับ

-ประธานเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่า นโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะช่วยให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจนทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีค่าแค่เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันที่ 14 พ.ค. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 15 พ.ค.

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในวันนี้ ได้แก่ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ซึ่งจะเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 หลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 14 ครั้ง

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้